



ปิยสวัสดิ์ชี้
ท่องเที่ยว
เสียหายหนัก

5

>นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าน้ำท่วมทั้งประเทศ

'ปิยสวัสดิ์'ชี้ท่องเที่ยวเสียหายหนัก

สิงคโปร์ออกประกาศเตือน
นักท่องเที่ยวระวังโรค
ระบาดในไทยหลังน้ำลด

"ปิยสวัสดิ์" แจงธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ไม่แพ้คมนาคมอุตสาหกรรม ชี้นักท่องเที่ยวคิดว่าไทยน้ำท่วมทั้งประเทศ หลังสื่อเสนอแต่ภาพข่าวความเลวร้ายของสถานการณ์ โดยเฉพาะภาพเครื่องบินในสนามบินดอนเมือง งดขยออดผู้โดยสารลดต่อเนื่อง มั่นใจเดือนธ.ค. มีแนวโน้มฟื้นตัว หลังเส้นทางยุโรปเริ่มมียอดจอง

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบิน รวมการบินไทย เห็นได้จากปริมาณผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในเส้นทางภูมิภาคเอเชีย ลดลงกว่า 50% ส่วนเส้นทางยุโรปลดลงบางส่วน ส่งผลให้การบินไทยต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 500 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม การเสนอข่าวของสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปริมาณผู้โดยสารในช่วงเดือนค.ค.-เดือนพ.ย. ที่ผ่านมาก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นกัน เพราะต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

"การเสนอข่าวและภาพความเลวร้ายของสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจ

ว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด โดยหลายพื้นที่ที่น้ำไม่ได้ท่วมต้องได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวไปด้วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ไม่แพ้ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ" นายปิยสวัสดิ์ กล่าว

ส่วนปริมาณผู้โดยสารในเดือนธ.ค. จะฟื้นตัวได้หรือไม่นั้น ในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ เพราะขึ้นอยู่กับกระแสข่าวปัญหาน้ำท่วม แต่คาดว่าปริมาณผู้โดยสารน่าจะเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มที่ดีในเส้นทางยุโรป ซึ่งเริ่มมียอดจองตัวโดยสารเข้ามา

"ข่าวที่ออกไปทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาไทย คนที่วางแผนจะมาเที่ยวในช่วงปลายปีก็ยกเลิกไปแล้ว แม้ล่าสุดประเทศในยุโรปได้ยกเลิกการเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทย แต่ประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ได้ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังเรื่องโรคระบาดที่จะตามมา" นายปิยสวัสดิ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากการบินไทย กล่าวว่า การเสนอภาพเครื่องบินการบินไทยถูกน้ำท่วมขณะที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานดอนเมือง ส่งผลกระทบต่ออย่างมาก เพราะการบินไทยทำการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นักท่องเที่ยวจึงเข้าใจว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกน้ำท่วม ทั้งที่เครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินที่ปลดระวางแล้ว แต่จุดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อรอจำหน่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การบินไทยต้องปรับลดเที่ยวบินทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศเดือนละประมาณ 500 เที่ยวบิน หรือสัปดาห์ละประมาณ 100 เที่ยวบิน

"เที่ยวบินในประเทศไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะการเดินทางโดยรถยนต์ยังไม่สะดวก ถนนหลายสายยังไม่สามารถสัญจรได้ มั่นใจว่าการปรับลดเที่ยวบินจะไม่กระทบต่อผลกำไรดำเนินงานเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนด้านบริการ" แหล่งข่าวกล่าว